

ชื่อเรื่อง	: ศิษยาภิบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจคริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรเขตอภิบาลที่ 2
ผู้จัดทำ	: วรณเพ็ญ ทิศา
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	: อาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	: ศาสนาจารย์ ดร. ชูสิทธิ์พรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	: 30 กรกฎาคม 2552
จำนวนหน้า	: 65 หน้า

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ ศิษยาภิบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจคริสตจักร กรณีศึกษา คริสตจักรเขตอภิบาลที่ 2 เชียงราย ฉบับนี้เป็นการศึกษา โดยการศึกษาจากพระคัมภีร์ เอกสาร และแบบสอบถาม ผู้เขียนได้บทค้นคว้านำสรุปการศึกษาออกเป็น 5 ตอนต่อไปนี้

บทที่ 1 ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงแรงจูงใจ ในการศึกษาเรื่องนี้ คือการที่ผู้ศึกษาได้มองเห็นปัญหาการพัฒนาคริสตจักรเขตอภิบาลที่ 2 คริสตจักรภาคที่ 2 ที่ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่มักเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านจิตใจ หรือจิตวิญญาณเพียงด้านเดียว สิ่งที่ผู้ศึกษามองเห็นว่าการพัฒนาที่สมบูรณ์ ควรเป็นทั้งด้านร่างกาย(อาชีพ ความเป็นอยู่)และจิตใจควบคู่ไปด้วยกัน เป้าหมายของการพัฒนาคือ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาศิษยาภิบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไข ขั้นตอนการศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์

บทที่ 2 ผู้ศึกษาค้นคว้าศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา จากพระธรรมลูกาบทที่ 2 :52 และความคิดเรื่องการพัฒนาจากแหล่งต่างๆ สรุปได้ว่าการพัฒนาคริสตจักรที่สมบูรณ์นั้น ต้องเลียนแบบการพัฒนา เจริญเติบโตของพระเยซูคริสต์ ในลูกา 2:52 คือการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

บทที่ 3 เป็นการศึกษาประวัติและนโยบายการพัฒนาของสภาคริสตจักร ที่มีการเน้นเรื่องจิตใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย และคริสตจักรภาคที่ 2 ได้มีการนำนโยบายเหล่านี้ไปดำเนินต่อ ส่วนในคริสตจักรเขตอภินิบาลที่ 2 ก็ได้มีการวางแผนตามนโยบายของ สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงการพัฒนาทั้งด้านจิตใจและด้านร่างกาย (อาชีพ) แต่ศิษยาภิบาลมุ่งเน้นด้านจิตใจ โดยไม่ได้ดูแลการพัฒนาทางด้านร่างกาย เพราะเข้าใจว่าหน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของตน

บทที่ 4 ผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจกับการพัฒนาด้านจิตใจ โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ในคริสตจักรเขตอภินิบาลที่ 2 เชียงราย จำนวน 11 คริสตจักร ทั้งหมด จำนวน 29 ชุด คือศิษยาภิบาล จำนวน 5 ชุด ผู้ปกครอง จำนวน 15 ชุด มัคทายก จำนวน 6 ชุด และสมาชิกในคริสตจักรเขตอภินิบาลที่ 2 จำนวน 3 ชุด สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามและสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ สมาชิกต้องการที่จะให้ศิษยาภิบาลดูแลเรื่องการพัฒนาอาชีพของสมาชิกควบคู่ไปกับด้านจิตใจพร้อมๆกัน โดยเริ่มจากตัวผู้นำคริสตจักร สมาชิก ในคริสตจักรก่อนและจึงขยายออกสู่ชุมชน เพื่อเป็นพยานขององค์พระเยซูคริสต์

บทที่ 5 สรุปภาพรวม ผู้ศึกษาได้มีการศึกษาสมาชิกในคริสตจักรเขตอภินิบาลที่ 2 มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยมาก คริสตจักรต่างๆ ส่วนใหญ่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในคริสตจักร สมาชิกมีความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในแต่ละคริสตจักร สมาชิกมีความต้องการให้มีการพัฒนา ทั้งด้านจิตใจและร่างกายควบคู่กันไป แต่ขาดการสนใจและการดูแลเอาใจใส่ การสนับสนุนจากศิษยาภิบาล เพราะว่าศิษยาภิบาลจะดูแลในส่วนของด้านจิตใจ ด้านเดียว ไม่ได้มีการมุ่งเน้นในเรื่องของฝ่ายร่างกาย สมาชิกต้องการให้ผู้นำคริสตจักร ได้แก่ ศิษยาภิบาล ผู้ปกครอง มัคทายกและสมาชิก รวมถึง หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย นำไปสู่การมีรายได้ครอบครัว เมื่อสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ การถวาย ก็จะได้ดีขึ้น การมาร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักร ก็จะตามมา ชีวิตของสมาชิกเองก็จะได้รับการพัฒนา ที่ครบเหมือนดังพระเยซูคริสต์ และจะเป็นที่ขอบต่อพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย ข้อเสนอแนะศิษยาภิบาลควรมีบทบาทในการดูแลสมาชิกครบทุกด้าน คือด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและด้านสังคม